

Số: 121/QĐ-STP

Sóc Trăng, ngày 09 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình, kế hoạch thanh tra;

Căn cứ Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng; Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của UBND tỉnh Sóc Trăng;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020 (kèm theo Kế hoạch số 22/KH-TTr ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Thanh tra Sở Tư pháp và Danh mục các Đoàn thanh tra).

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì kịp thời báo cáo, đề xuất Giám đốc Sở Tư pháp quyết định cho tiến hành thanh tra theo quy định. Đồng thời, khi tổ chức thực hiện Kế hoạch thanh tra phải phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng liên quan, tránh không để xảy ra tình trạng chồng chéo hoặc trùng lặp gây khó khăn cho tổ chức và doanh nghiệp.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giao Chánh Thanh tra Sở có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ tháng, quý, 6 tháng và năm tổng hợp, báo cáo kết quả về Giám đốc Sở và Thanh tra tỉnh theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn Phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thanh tra Bộ Tư pháp;
- Thanh tra tỉnh;
- Các Phòng, Trung tâm thuộc Sở;
- Lưu: VT, TTr.

GIÁM ĐỐC



Phạm Tuấn

KẾ HOẠCH
Thanh tra năm 2020

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010 ;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCT ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình, kế hoạch thanh tra ;

Thực hiện Công văn số 457/TTr-VP, ngày 29/11/2019 của Thanh tra tỉnh Sóc Trăng về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2020;

Thanh tra Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng xây dựng Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020, như sau :

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm thực hiện tốt mục tiêu phát hiện, ngăn ngừa và xử lý kịp thời những biểu hiện tiêu cực có liên quan đến tệ tham nhũng, lãng phí từ đó hạn chế hiện tượng tham nhũng, lãng phí .

Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Tư pháp, phát huy những ưu điểm, khắc phục tồn tại, không ngừng nâng cao hiệu quả công tác quản lý của Nhà nước, phòng ngừa tiêu cực có thể xảy ra trong ngành.

Tăng cường công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, làm tốt công tác tiếp dân và tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật.

2. Yêu cầu

Kế hoạch công tác đảm bảo tính khả thi, đáp ứng mục đích đã đặt ra.

Triển khai thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm ở một số lĩnh vực trọng tâm của ngành Tư pháp; xem xét các chủ trương, chính sách, tính chấp hành, thực hiện của cơ quan, đơn vị, xác định nguyên nhân, trách nhiệm, kết luận rõ đúng sai làm căn cứ để Giám đốc Sở đánh giá, chấn chỉnh, xử lý kịp thời và đổi mới việc quản lý, điều hành ở các đơn vị thuộc phạm vi ngành quản lý trong thời gian tới đạt hiệu quả cao.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Công tác thanh tra hành chính, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành

1.1. Thanh tra hành chính

Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao, kết hợp kiểm tra việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức tại các Phòng, Trung tâm thuộc Sở.

Kiểm tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu sai phạm theo chỉ đạo của Giám đốc Sở (nếu có).

1.2. Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành

Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 54/2014/NĐ-CP ngày 29/5/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành tư pháp, Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tư pháp và Nghị định số 67/2015/NĐ-CP ngày 14/8/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc một số lĩnh vực trong phạm vi quản lý hành chính nhà nước theo thẩm quyền của Sở Tư pháp như : Luật sư, Tư vấn pháp luật, Bán đấu giá tài sản, Trợ giúp pháp lý nhà nước, Công chứng, Chứng thực và một số lĩnh vực khác theo quy định.

Phối hợp các phòng nghiệp vụ thuộc Sở Tư pháp kiểm tra hoạt động công tác tư pháp tại UBND xã, Phòng Tư pháp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

2. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tham mưu thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 14/CT-TTg, ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kế hoạch 2100/KH-TTCTP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ và Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 23/10/2013 của UBND tỉnh Sóc Trăng;

Tham mưu cho Giám đốc Sở thẩm tra, xác minh trình Giám đốc Sở giải quyết đạt từ 90% trở lên các vụ việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo được giao; phối hợp tổ chức thực hiện đạt từ 80% trở lên các quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo của Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Sở đã có hiệu lực pháp luật; gắn với việc rà soát đôn đốc, giải quyết dứt điểm các vụ việc KN-TC tồn đọng (nếu có);

Tham mưu triển khai việc thực hiện Luật Tiếp công dân và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; kiện toàn Ban Tiếp công dân theo quy định Luật Tiếp công dân.

3. Công tác phòng, chống tham nhũng

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tập trung thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về sự tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, các quy định về công khai, minh bạch của Luật Phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày

07/12/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật ;

Tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, công khai minh bạch các hoạt động của cơ quan Nhà nước, gắn với cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực nhằm ngăn ngừa tham nhũng ;

Tham mưu cho Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra, kiểm tra trách nhiệm từ 01 đơn vị thuộc Sở trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng ;

Đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị và trong quần chúng, nhân dân ;

Tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả trong việc nắm bắt tình hình, phát hiện tham nhũng; Tăng cường phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng qua công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tham mưu cho Giám đốc Sở tổng hợp kê khai tài sản, thu nhập hằng năm, tập trung công tác minh bạch tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

4. Công tác xây dựng ngành Thanh tra

Tham mưu cho Giám đốc Sở kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan thanh tra theo quy định của Nghị định số 54/2014/NĐ-CP ngày 29/5/2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Tư pháp, đảm bảo triển khai thực hiện nhiệm vụ, trong đó chú trọng xây dựng tổ chức bộ máy để thực hiện chức năng quản lý nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng ;

Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra có đủ năng lực, trình độ có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra kỷ cương, trách nhiệm, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2020, không để xảy ra tiêu cực trong hoạt động thanh tra ;

Tham mưu cho Giám đốc Sở trong công tác bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ thanh tra cho các công chức làm công tác thanh tra; đề nghị bổ nhiệm Thanh tra viên khi đủ điều kiện; Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tiếp công dân cho cán bộ tiếp công dân.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Thanh tra Sở sẽ tổ chức triển khai phối hợp với các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở và Ban Thanh tra nhân dân thực hiện ngay sau khi Kế hoạch thanh tra năm 2020 được Giám đốc Sở phê duyệt.

Chánh Thanh tra Sở có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra cụ thể trình Giám đốc phê duyệt, gửi Kế hoạch và nội dung thanh tra, kiểm tra trước đúng theo quy định để các đơn vị được thanh tra, kiểm tra có thời gian chuẩn bị và thực hiện.

Các đơn vị được thanh tra, kiểm tra chuẩn bị công việc theo nội dung và phối hợp tốt với Đoàn thanh tra, kiểm tra để việc thanh tra, kiểm tra đạt kết quả.

Kết thúc các đợt thanh tra, kiểm tra, Thanh tra Sở có trách nhiệm dự thảo kết luận thanh tra, kiểm tra trình Giám đốc Sở hoặc lập báo cáo tổng hợp trình Giám đốc Sở phê duyệt.

Trên đây là Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Thanh tra Sở Tư pháp./.

Nơi nhận:

- Thanh tra Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác Phía Nam;
- Thanh tra tỉnh;
- Phòng, Trung tâm thuộc Sở (p/h);
- Các đơn vị kiểm tra ;
- Lưu: VT, TTr.



Vương Thị Thanh Hà



SỞ TỰ PHÁP
TỈNH SÓC TRĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH MỤC CÁC ĐOÀN THANH TRA, KIỂM TRA NĂM 2020
(Kèm theo Quyết định số 131 /QĐ-STP ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Giám đốc Sở Tư pháp)

TT	Đối tượng thanh tra, kiểm tra	Nội dung thanh tra, kiểm tra	Phạm vi	Thời gian tiến hành	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp
Kiểm tra trách nhiệm thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng						
I	Trung tâm Trợ giúp pháp lý	Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN.	Luật PCTN	Tháng 5/2020	Thanh tra	- Ban Thanh tra ND - Phòng chuyên môn
Kiểm tra về lĩnh vực Đấu giá tài sản						
II	1.Công ty Đấu giá hợp danh Sóc Trăng; 2.Công ty Đấu giá hợp danh Đất Mũi - Chi nhánh tại Sóc Trăng; 3. Chi nhánh Cty đấu giá hợp danh Sông Hậu tại Sóc Trăng; 4.Chi nhánh tại Sóc Trăng Công	Thanh tra/kiểm tra tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản; luật sư.	Luật Đấu giá tài sản; Luật Luật sư.	Quý II – III/2020	Thanh tra	- Phòng Hỗ trợ tư pháp

ty đấu giá hợp danh Nguyễn Tâm. 5. Công ty đấu giá hợp danh Xuyên Á – Chi nhánh Sóc Trăng.					
---	--	--	--	--	--

Kiểm tra về lĩnh vực Hộ tịch, chứng thực và công tác tư pháp khác

III 1. Phòng Tư pháp huyện Mỹ Xuyên và 02 UBND cấp xã 2. Phòng Tư pháp huyện Mỹ Tú và 02 UBND cấp xã 3. Phòng Tư pháp huyện Long phú và 02 UBND cấp xã 4. Phòng Tư pháp huyện Kế sách và 02 UBND cấp xã 5. Phòng Tư pháp huyện Cù Lao Dung và 01 UBND cấp xã ; 6. Phòng Tư pháp huyện Châu Thành	Thanh tra/kiểm tra công tác chứng thực, hộ tịch và công tác tư pháp khác.	Luật Hộ tịch, Nghị định 123/2015/NĐ-CP; Nghị định 23/2015/NĐ-CP	Quý III/2020	Thanh tra	- Phòng Hành chính tư pháp
--	---	---	--------------	-----------	----------------------------

	<p>và 02 UBND cấp xã; 7. Phòng Tư pháp thị xã Vĩnh Châu và 01 UBND cấp xã; 8. Phòng Tư pháp huyện Trần Đề và 02 UBND cấp xã</p>					
	Kiểm tra lĩnh vực Luật sư					
IV	<p>1. Văn phòng Luật sư Quốc Dũng; 2. Văn phòng Luật sư Hoàng Khang; 3. Văn phòng Luật sư Hoàng Oanh; 4. Văn phòng Luật sư Thanh Quyên; 5. Văn phòng Luật sư triệu Du Long ; 6. Văn phòng Luật sư Việt Thắng; 7. Công ty Luật TNHH MTV Hồng Nhật;</p>					

